

Số: /BC-BQL

Bình Định, ngày 08 tháng 11 năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền năm 2021

Thực hiện Văn bản số 1995/SNV-XDCQ&CTTN ngày 29/10/2021 của Sở Nội vụ về việc báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền năm 2021, Ban Quản lý Khu kinh tế báo cáo kết quả thực hiện tại đơn vị, cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN

Cơ cấu tổ chức Ban Quản lý KKT hiện nay gồm có 01 Trưởng ban do đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiêm nhiệm và 03 Phó Trưởng ban; 06 phòng chuyên môn; 01 đơn vị sự nghiệp trực thuộc và Đội bảo vệ Khu kinh tế Nhơn Hội.

Với chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với KKT và các KCN, bám sát Chương trình công tác trọng tâm năm 2021, trong năm Ban Quản lý KKT đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo mục tiêu, kế hoạch đề ra: chỉ đạo quyết liệt thực hiện các giải pháp khắc phục nâng cao mức độ hoàn thành thực hiện các nhiệm vụ CCHC; triển khai kế hoạch ứng dụng CNTT, phát triển chính quyền số và các dịch vụ đô thị thông minh tại Ban Quản lý KKT. Thực hiện luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo cấp phòng và chuyển đổi vị trí công tác đối với CC, VC năm 2021.

Tập thể lãnh đạo Ban Quản lý KKT luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động xử lý, giải quyết có hiệu quả các công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Chú trọng giữ mối quan hệ phối hợp với các cơ quan chuyên môn trong giải quyết công việc. Sâu sát chỉ đạo kịp thời những vấn đề vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị.

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền

- Tập trung thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt tới cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở như Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị (khoá XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở” gắn với triển khai thực hiện các nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

- Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ, các Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận và Chương trình hành động số 17-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; với phương châm hành động của Chính phủ “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”, trong thời gian qua, tập thể lãnh đạo Ban Quản lý KKT đã triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp để thực hiện hiệu quả về công tác dân vận tại cơ quan, đề ra những nhiệm vụ cụ thể, xác định rõ trách nhiệm của lãnh đạo Ban, lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc, tạo điều kiện cho CBCCVC tham gia ý kiến vào các hoạt động của cơ quan, trực tiếp giải quyết công việc đúng quy định, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

- Phối hợp với Đảng bộ KKT và Công đoàn Ban Quản lý KKT xây dựng, ban hành Kế hoạch thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề năm 2021. Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XX cho toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ KKT, với 159/171 đảng viên tham dự.

- Trên cơ sở Công văn số 869/UBND-NC ngày 19/02/2021 của UBND tỉnh về triển khai chương trình công tác về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và dân vận chính quyền năm 2021, Ban Quản lý KKT đã ban hành Kế hoạch số 08/KH-BQL ngày 19/3/2021 về việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và dân vận chính quyền năm 2021 bao gồm 07 nội dung.

- Thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị và Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, tự “diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, phát huy quyền làm chủ gắn với việc đảm bảo sự lãnh đạo của Cấp ủy, chính quyền trong khuôn khổ của pháp luật, nêu cao tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp có hiệu quả trong thực hiện công việc, tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt, phấn đấu thực hiện chuẩn mực theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.

- Công tác tham gia xây dựng, triển khai thực hiện chính sách, pháp luật có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của CBCCVC luôn được chú trọng, lãnh đạo Ban đã chỉ đạo triển khai lấy ý kiến tham gia của CBCCVC đối với các Quy chế về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành công vụ và trong quan hệ với tổ chức, công dân; Quy chế chi tiêu nội bộ; thực hiện công khai tình hình sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước; quản lý dự trữ tài sản theo quy định. Tham gia thảo luận, góp ý công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; sửa đổi, bổ sung các nội quy, quy chế hoạt động cho phù hợp với tình hình thực tế theo quy định.

- Trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19: Ban Quản lý KKT đã 03 tổ công tác kiểm tra tình hình phòng chống dịch tại các DN trong KKT, các KCN; xây dựng phương án phòng, chống dịch khi có trường hợp mắc Covid-19 tại doanh nghiệp trong KKT, KCN; chỉ đạo, thực hiện quyết liệt đồng bộ công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện

pháp phòng, chống dịch đối với các doanh nghiệp trong KKT, KCN. Kết quả, có 165 doanh nghiệp đã ký cam kết, xây dựng kế hoạch, phương án xử trí khi có dịch xảy ra; 144 doanh nghiệp (tỷ lệ 94,1%) tổ chức xét nghiệm, test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho 14.779 lao động (tỷ lệ 74,4%), với tổng số lượt xét nghiệm tầm soát 30.296 lượt; 29 doanh nghiệp đang thực hiện tổ chức “sản xuất 03 tại chỗ”, với hơn 2.584 lao động và hơn 70% doanh nghiệp không tổ chức thực hiện “sản xuất 03 tại chỗ” vì điều kiện đặc thù riêng của từng doanh nghiệp. Đến thời điểm hiện nay, cơ bản thực hiện được mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch, vừa sản xuất kinh doanh”.

- Việc kiểm tra, giám sát nội dung Quy chế dân chủ được Ban Thanh tra nhân dân thực hiện thường xuyên trên tất cả các mặt hoạt động.

2. Hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

- Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ Ban Quản lý được kiện toàn kịp thời khi có sự điều động và luân chuyển cán bộ công chức, hiện nay BCD gồm có 09 thành viên, do đồng chí Phó Trưởng ban, Bí thư Đảng ủy làm Trưởng Ban chỉ đạo và đồng chí Phó Trưởng ban, Phó Bí thư Đảng ủy làm Phó Ban chỉ đạo; các thành viên khác là lãnh đạo phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Ban Quản lý KKT và Bí thư Đoàn TN Khu kinh tế. Khi có văn bản quy phạm pháp luật mới Ban Quản lý KKT đều kết hợp nhiều hình thức để tuyên truyền như: lồng ghép phổ biến trong các Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật, đăng tải công khai trên website Khu kinh tế, viết tin bài đăng Bản tin Khu kinh tế để các cá nhân, tổ chức dễ dàng tiếp cận.

- Tham mưu kịp thời cho cấp ủy thực hiện các nội dung Quy chế dân chủ ở cơ sở trong Ban Quản lý KKT được phát huy đạt kết quả cao.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Đánh giá kết quả triển khai thực hiện Công văn số 869/UBND-NC ngày 19/02/2021 của UBND tỉnh

- Năm 2021, là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; đồng thời được xác định là năm “Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”. Trên cơ sở Công văn số 869/UBND-NC ngày 19/02/2021 của UBND tỉnh về triển khai chương trình công tác về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và dân vận chính quyền năm 2021, Ban Quản lý Khu kinh tế đã ban hành và tập trung bám sát Kế hoạch số 08/KH-BQL ngày 19/3/2021 về việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và dân vận chính quyền năm 2021.

- Nâng cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan trong thực hành dân chủ. Tiếp tục phát huy dân chủ theo nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chỉ rõ: Thực hành và phát huy rộng rãi quyền làm chủ của nhân dân và vai trò chủ thể của nhân dân, thực hiện

tốt, có hiệu quả phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng".

- Việc triển khai đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Kết luận 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở” và kết quả thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Phối hợp với Đảng bộ KKT và Công đoàn Ban Quản lý KKT xây dựng, ban hành Kế hoạch thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề hàng năm; hướng dẫn, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ KKT, ... nghiêm túc triển khai thực hiện đạt hiệu quả trong toàn cơ quan, đơn vị.

2. Thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan

- Đánh giá kết quả thực hiện các nội dung nêu trong Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ

+ *Trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị:* Lãnh đạo Ban đã bám sát các quy định của Quy chế dân chủ để điều hành công việc, chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan cấp trên về mọi hoạt động của Ban. Các nội dung quan trọng đều được bàn bạc, thảo luận dân chủ trong Chi bộ, tập thể lãnh đạo, việc ban hành Nghị quyết của Chi bộ đảm bảo đúng nguyên tắc tập trung dân chủ. Trong công tác tổ chức cán bộ, tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác của Ban... đều được Tập thể lãnh đạo phối hợp với Đảng ủy bàn bạc thống nhất trước khi quyết định.

+ *Trách nhiệm của CBCCVC:* Theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ, CBCCVC nghiêm túc chấp hành việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nếp sống văn hoá công sở, không gây khó khăn, phiền hà cho các tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, các phòng, đơn vị thuộc Ban đã phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng CBCCVC để triển khai thực hiện công việc được khoa học và hiệu quả.

- Về tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2019 và Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH TW Đảng khóa XI và Kế hoạch số 26-KH/TU ngày 15/3/2018 của Tỉnh ủy được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo theo kế hoạch; công tác tổ chức cán bộ, tập thể lãnh đạo Ban đã tuân thủ đúng quy trình, quy định của cấp trên đảm bảo tính dân chủ, tập trung, khách quan. Trong năm đã thực hiện điều động, luân chuyển 01 Trưởng phòng, 02 Phó Trưởng phòng và 02 công chức. Tiếp nhận bổ nhiệm ngạch công chức đối với 02 viên chức ở đơn vị trực thuộc Ban Quản lý KKT. Lập thủ tục cử hơn 21 CCVC tham gia các lớp bồi dưỡng, lãnh đạo quản lý, nghiệp vụ chuyên ngành... chủ yếu thông qua hình thức bồi dưỡng trực tuyến.

- Tổ chức hội nghị CBCCVC: Hội nghị CBCCVC năm 2021 Ban Quản lý KKT được tổ chức vào ngày 10/3/2021. Phối hợp với Ban Thanh tra nhân dân

trong việc giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ quan, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCCVC, giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc thực hiện các chế độ chính sách cho CBCCVC, quy chế chi tiêu nội bộ ... , đồng thời nắm bắt tư tưởng của CBCCVC, người lao động, thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBCCVC và người lao động; cùng với Công đoàn chăm lo đời sống, vật chất và tinh thần cho đoàn viên; thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các chế độ chính sách về tiền lương, BHXH, BHYT và các chế độ nghỉ phép, thanh toán tiền lương làm thêm giờ được triển khai kịp thời, thể hiện sự công khai, công bằng, đúng quy định của Nhà nước

- Tác động của việc thực hiện Quy chế dân chủ:

+ Về cải cách thủ tục hành chính luôn tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư nhằm thu hút đầu tư vào KKT Nhơn Hội và các KCN, tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa, một cửa liên thông”. Từ đầu năm 2021 đến nay đã tiếp nhận và giải quyết 524 hồ sơ TTHC, trong đó số hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến là 285 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 54,38%); số lượng hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn đạt 99,4%. Triển khai và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện giải quyết thủ tục hành chính mức độ 3, 4 đối với 45 TTHC thuộc phạm vi chức năng của Ban.

+ Tích cực đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào hoạt động của cơ quan, hầu hết văn bản đến và đi của cơ quan đều được quản lý, luân chuyển trên môi trường mạng; sử dụng chữ ký số chuyên dụng để gửi, nhận văn bản điện tử có ký số trên Hệ thống Văn phòng điện tử liên thông giữa các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các DN trong KKT, KCN.

+ Công tác phòng, chống tham nhũng được quan tâm, chú trọng. Việc thực hiện công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của các đối tượng thực hiện kê khai theo đúng nội dung, quy trình, hình thức quy định. Kết quả kê khai, công khai đã được báo cáo cụ thể về Thanh tra tỉnh.

3. Kết quả thực hiện phong trào và xây dựng mô hình Dân vận khéo

Nhận thức sâu sắc và tầm quan trọng của công tác dân vận trong thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, Ban Quản lý KKT đã triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp để thực hiện hiệu quả về công tác dân vận tại cơ quan. Kết hợp tổ chức học tập, quán triệt các quan điểm, giải pháp về công tác dân vận thông qua các Hội nghị Phổ biến GDPL nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới.

Theo Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2021, đơn vị sẽ tổ chức 03 Hội nghị PBGDPL trong Quý II và Quý III gồm: 01 Hội nghị cho đối tượng là CBCCVC, người lao động thuộc Ban Quản lý KKT và 02 Hội nghị cho chủ đầu tư, chủ Doanh nghiệp trong KKT và các KCN. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, Ban Quản lý KKT đã triển khai thực hiện sao y gửi kịp thời các văn bản pháp luật của cấp trên cho các phòng chuyên môn, đơn

vị trực thuộc qua hệ thống Idesk, đăng tải trên Website, Bản tin; gửi email đến các Doanh nghiệp trong KKT, KCN để nghiên cứu, triển khai thực hiện.

Về tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo chủ yếu trong lĩnh vực bồi thường, GPMB được duy trì thực hiện nghiêm túc theo đúng nội quy, quy chế đã ban hành. Không để xảy ra khiếu kiện đông người phức tạp, kéo dài, cũng như không có đơn thư tồn đọng. Trong năm 2021 đã tiếp nhận, giải quyết 15/15 đơn khiếu nại, 14/14 đơn kiến nghị.

Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 13/4/2020 của UBND tỉnh, Ban Quản lý KKT triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện “ Năm dân vận khéo” và quán triệt triển khai thực hiện tại cơ quan và đơn vị trực thuộc. Tăng cường giám sát kiểm tra, xử lý nghiêm khắc những trường hợp thiếu trách nhiệm, vi phạm các quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện đạt hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; xây dựng công sở văn minh, cơ quan văn hóa.

Trong giao tiếp với tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác tại Ban Quản lý KKT, CBCCV của Ban luôn có thái độ tôn trọng, lịch sự; hướng dẫn, giải thích tận tình, đúng trách nhiệm; giải quyết kịp thời, đúng quy định công việc của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp; không có thái độ hách dịch, nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà khi thi hành nhiệm vụ. Trong giao tiếp, ứng xử thông qua trao đổi điện thoại, đảm bảo ngắn gọn nhưng đầy đủ thông tin, tiết kiệm thời gian và chi phí.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Được sự hỗ trợ giúp đỡ của các Bộ, ngành Trung ương, sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND và UBND tỉnh, sự phối kết hợp của các cấp, các ngành, địa phương liên quan và sự nỗ lực cố gắng của tập thể CBCCV Ban Quản lý KKT trong tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với KKT, KCN đảm bảo mục tiêu, kế hoạch đề ra; công tác thu hút đầu tư vào KKT, KCN trong thời gian qua đạt được nhiều kết quả góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội chung của toàn tỉnh.

Các biện pháp phòng ngừa, tham nhũng như công khai, minh bạch thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa; công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ; Chương trình, Kế hoạch công tác năm; Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan; Quy chế thi đua xét khen thưởng; trả lương qua tài khoản ... được triển khai đầy đủ, công khai, dân chủ theo quy định pháp luật.

V. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

Để phát huy được đầy đủ các nội dung của Nghị định số 04/NĐ-CP ngày 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ và Văn bản số 869/UBND-NC ngày 19/02/2021 của UBND tỉnh về triển khai chương trình công tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và dân vận chính quyền năm 2021, Ban Quản lý KKT tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ như sau:

1. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện tốt quy định của Chính phủ về thực hiện Quy chế dân chủ và công tác dân vận, đảm bảo tính công khai dân chủ trên tất cả các mặt có liên quan hoạt động của cơ quan. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Ban và phối hợp chặt chẽ với tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên trong việc phát huy quyền làm chủ, tính sáng tạo, tiếp tục nâng cao hơn nữa ý thức và vai trò trách nhiệm của CBCCV trong việc thực hiện tốt các nội dung Quy chế thực hiện dân chủ, công tác dân vận góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cơ quan.

2. Tăng cường hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân trong thực hiện các nội dung quy chế dân chủ. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm những hành vi thiếu trách nhiệm, xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của CBCCV và quyền làm chủ của nhân dân; giải quyết kịp thời những kiến nghị, khiếu nại tố cáo của nhân dân để củng cố, xây dựng lòng tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền.

3. Duy trì vận hành và cải tiến có hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính và Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính theo quy định; đẩy mạnh công tác dân chủ gắn với công cuộc cải cách hành chính theo hướng công khai, minh bạch. Quan tâm tạo điều kiện để CBCCV và người lao động được tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ nhằm đáp ứng và nâng cao hiệu quả công tác.

4. Tăng cường công tác phối kết hợp với các ngành chức năng, chính quyền địa phương liên quan trong thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, đặc biệt là trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư, phấn đấu phát triển đồng bộ KKT Nhơn Hội và đầu tư phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

5. Gắn liền việc thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan với việc “*Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh*” theo chủ đề.

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền năm 2021, Ban Quản lý KKT kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ (báo cáo);
- Trưởng ban, các Phó TB;
- Các phòng, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, VP.

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**

Phan Viết Hùng

PHỤ LỤC TỔNG HỢP SỐ LIỆU

(Kèm theo Báo cáo số /BC-BQL ngày 08/11/2021 của BQL Khu kinh tế)

1. Tổng số văn bản đã ban hành trong năm, trong đó:
 - Cấp ủy, tổ chức đảng: 01 Kế hoạch, 01 Quyết định.
 - Chính quyền: 05 Kế hoạch.
2. Số lượng tuyên truyền, tập huấn:
 - Số lượng các cuộc hội nghị, hội thảo, tập huấn: 02 cuộc, trong đó tổ chức riêng 01 cuộc, lồng ghép 01 cuộc.
3. Cải cách hành chính:
 - Số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: 0
 - Số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: 45
 - Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 / tổng số dịch vụ công cung cấp: 45/67 đạt 67,2%.
4. Ước tính Thu nhập bình quân đầu người /năm: 60.000.000 đồng.
5. Số cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức / tổng số cơ quan, đơn vị: 02/02, đạt tỷ lệ: 100%.
6. Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với người dân và doanh nghiệp.
 - Người đứng đầu cấp ủy: 01 cuộc.
 - Người đứng đầu chính quyền: 01 cuộc.